

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lở xoáy tại xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

Chiều ngày 10/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm các gia đình bị thiệt hại do lở xoáy tại xã Nguyễn Xá (Vũ Thư). Cùng đi có đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo thống kê ban đầu, có 47 hộ bị thiệt hại, trong đó 8 hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 hộ bị sập nhà; 5 người bị thương, 1 người thường nặng bị gãy xương đùi, chấn thương sọ não do nhà đổ vào; không có người bị chết. Ước tính ban đầu, trận lở xoáy làm thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng.

Đến thăm các gia đình bị thiệt hại do lở xoáy gây ra, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà chia sẻ với những khó khăn và thiệt hại của bà con đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Đồng chí đánh giá cao sự vào cuộc của lãnh đạo huyện Vũ Thư, Ban CHQS huyện và xã Nguyễn Xá đã nhanh chóng có mặt giúp đỡ đưa người bị thương đi điều trị và dọn dẹp vệ sinh, khắc phục bước đầu về nhà ở giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, UBND huyện Vũ Thư cũng kịp thời hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình có nhà bị sập, 15 triệu đồng cho gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn và hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân điều trị tại

các cơ sở y tế. Trước thiệt hại nặng nề về tài sản, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Vũ Thư và xã Nguyễn Xá phối hợp với các hộ dân thống kê, xác định thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ; đề nghị các ngân hàng có cơ chế gia hạn nợ, giúp đỡ các hộ vay vốn ngân hàng bị thiệt hại nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn.

Chiều cùng ngày, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo huyện Vũ Thư khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống úng bão vệ lúa và hoa màu của nông dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã đi kiểm tra tình hình, chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả lở xoáy tại địa bàn xã Nguyễn Xá. Tối thăm các hộ bị ảnh hưởng nặng của lở xoáy, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã động viên bà con ổn định tâm

lý, huy động nhân lực sớm triển khai khắc phục hậu quả cơn lốc; tăng cường lực lượng hỗ trợ bà con giải tỏa cây cối, vật cản trên các tuyến đường giao thông, dựng lại mái nhà, di dời người dân và chuyển tài sản về nơi tránh trú an toàn. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tới thăm, trao quà động viên các nạn nhân bị thương do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy.

KHẮC ĐUẨN - QUỲNH LƯU



Ảnh 1, 2 - Lở xoáy làm tốc mái, đổ tường, sập nhà gây thiệt hại tài sản của người dân.



Lở xoáy hất văng chiếc ô tô tải xuống ruộng lúa.

Ông Vũ Đức Hũ, thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá kể lại: Lúc đó khoảng gần 6 rưỡi sáng, tôi bắt gặp chúng kiến cơn lốc xoáy như một chiếc vòi rồng khổng lồ, đen sì, cuốn theo tất cả những gì trong vùng xoáy của nó nhấc lên không trung rồi thả xuống, cơn lốc đi chuyển thành một vết, từ đây nhà mất đường vào trong làng. Sau khi nó cuốn qua, toàn bộ gần 600m² mái tôn nhà xưởng của gia đình tôi bị sập, tốc, nhiều đoạn văng ra cánh đồng đằng sau, cách khoảng 500m. Mái sập và tường đổ làm hàng chục bộ bàn ghế, tủ, kệ, giường gỗ bày bán tại nhà xưởng của gia đình tôi đập nát, hư hỏng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 200 - 300 triệu đồng. Vợ tôi bị sứt mắt của gió văng vào góc nhà, va đập vào đồ đạc, bị thương ở chân. Hiện tại gia đình tôi rất buồn và lo lắng vì thiệt hại quá lớn.

Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



10/10, Ban CHQS huyện huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ cùng với cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của xã Nguyễn Xá hỗ trợ bà con giải tỏa cây cối, thu dọn vật liệu đổ nát, dựng lại mái tôn, mái ngói để bà con có chỗ ở tạm nhất.

Bà Phạm Thị Mến, thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá



khăn nên rất lo, hiện tại đang phải đi trú nhờ nhà hàng xóm. Ngay sau đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã đến động viên và phân công lực lượng xuống hỗ trợ gia đình tôi lập lại mái nhà giúp tôi yên tâm hơn.

Kiểm tra, chỉ đạo...

(Tiếp theo trang 1)

khởi thông dòng chảy, khẩn trương tiêu úng trên mặt ruộng đồng thời chỉ đạo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, trường hợp phát hiện lúa, hoa màu đổ, ngập trong nước thì bằng mọi biện pháp tiêu cạn mặt ruộng, tránh để tình trạng lúa mọc mầm. Chuẩn bị đủ giống cây ưa lạnh phục vụ sản xuất vụ đông theo kế hoạch. Khi thời tiết tanh ráo khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch, đặc biệt ở vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác tiêu úng bảo vệ sản xuất tại huyện Tiên Hải và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình.

Sau khi kiểm tra tại cống Tân Lập I, cống Lán II, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình phân công lực lượng thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước để tận dụng tối đa mở các cống tiêu nước tự chảy để tiêu cạn mặt ruộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo khơi thông dòng chảy các tuyến kênh tiêu chính; huy động 100% cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương để phối hợp rà soát diện tích lúa bị ngập úng, diện tích cây màu vụ đông ưa ấm bị ngập để có biện pháp, phương án xử lý phù hợp, bảo đảm diện tích cây vụ đông theo kế hoạch.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh.

Lượng mưa từ chiều ngày 9/10 đến 10 giờ ngày 10/10 phổ biến từ 70 - 150mm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, đến hết ngày 11/10 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm.

Mưa lớn liên tục và gió giật mạnh đã gây đổ và ngập úng cục bộ một số diện tích rau màu vụ đông mới trồng, lúa mùa đang đang thời kỳ đơm đui. Để bảo vệ sản xuất, ngay sau khi có mưa lớn, các địa phương cần huy động nhân dân bằng mọi biện pháp khơi thông dòng chảy, xả đường thoát nước mặt ruộng và xung quanh ruộng rau màu để tiêu nước, không để nước ngập gốc cây và đọng trên mặt ruộng. Đối với diện tích mới trồng, cần kiểm tra mức độ thiệt hại; chăm sóc kịp thời bằng cách phá văng nhẹ mặt ruộng, tưới hoặc phun các loại phân siêu lân và chất kích thích ra rễ kết hợp với việc trồng dặm bảo đảm mật độ, phun thuốc phòng các loại bệnh héo xanh, lở cổ rễ... Các địa phương cần có phương án chuẩn bị giống ưa lạnh trồng bổ sung, thay thế vào diện tích thiệt hại không thể khắc phục, đồng thời tuyên truyền để nông dân tận dụng đất đai, quay vòng tăng vụ gieo trên diện tích rau sớm đã thu hoạch và đất trống. Đối với lúa cần tiến hành bước đối với diện tích bị đổ, khi điều kiện thời tiết thuận lợi khẩn trương huy động người, phương tiện thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông, ao đầm dâng cao gây ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, các hộ nuôi thủy sản thường xuyên kiểm tra, gia cố lại bờ ao, đảm bảo đảm giữ được nước. Tiến hành tháo bớt nước trong ao, chuẩn bị dụng cụ sửa chữa hệ thống bờ ao, dâng chặn, lưới chắn phòng nước tràn bị gây thất thoát thủy sản nuôi. Đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông tiến hành kiểm tra lồng bè, gia cố lại lưới lồng, hệ thống dây neo... tránh bị xô lệch lồng, hỏng lồng do nước lớn chảy đi. Chi cục Thủy sản cũng chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để an toàn ứng phó, bảo vệ an toàn thủy sản nuôi.

Mưa lớn và liên tiếp những cơn mưa gây ngập úng nặng 4.000ha lúa mùa, 2.000ha rau màu các loại trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa úng gây ra, huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, cây màu để tránh tình trạng ngập úng làm hỏng cây, giảm năng suất. Từ ngày 9/10, XI nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Vũ Thư huy động lực lượng canh coi, khi nước sông rút kịp thời mở các cống dưới đê để tiêu nước tự chảy; chỉ đạo vận hành liên tục 3 trạm bơm tiêu úng lớn. Các HTXNN trên địa bàn tập trung khoanh vùng, vận hành các trạm bơm tiêu úng để tiêu thoát nước trên đồng ruộng, đặc biệt các vùng lòng chảo. Nông dân trong huyện chủ động dùng lưới, rơm rạ che đậy và thường xuyên khơi thoát nước mặt ruộng bảo vệ cây màu vụ đông mới gieo trồng.

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 6 đến sáng ngày 10/10 đã gây ngập úng cục bộ các khoảng gần 380ha lúa và hơn 20ha hoa màu của huyện Kiến Xương.

Trước dự báo những ngày tới còn có mưa to, để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hiện nay,

huyện Kiến Xương đang chỉ đạo XI nghiệp Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với HTX SXKD DVNN các địa phương tổ chức khoanh vùng, khẩn trương mở cống, vận hành các trạm bơm tiêu để chống úng. Đồng thời, vận động nông dân tranh thủ thời gian lúc trời không mưa huy động nhân lực thu hoạch ngay những diện tích lúa đổ đưa về nhà hong phơi tránh lúa bị lên mọt và thối. Đối với những diện tích rau màu, nông dân nhanh chóng khơi rãnh thoát nước chống úng; chuẩn bị lượng giống để trồng thay thế diện tích cây màu bị chết ngay khi thời tiết thuận lợi.

Để bảo vệ hơn 1.000ha cây màu vụ đông ưa ấm vừa mới trồng (chủ yếu là ớt, dưa, bí) và hơn 10.000ha lúa mùa đang đang trong giai đoạn thu hoạch, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các địa phương chủ động huy động nhân lực triển khai khơi thông dòng chảy trên các sông, kênh mương nội đồng, vét rãnh tiêu thoát nước trên mặt ruộng, tránh để lúa mọc mầm.

Vụ đông năm 2017, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo trồng trên 4.700ha cây màu các loại với các cây chủ lực là ngô, khoai tây, bí đao. Hiện toàn huyện đã trồng được gần 2.000ha cây màu các loại.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 170mm làm cho 30% diện tích lúa mùa bị đổ, 100% diện tích cây màu vụ đông mới trồng bị ngập úng. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra với lúa mùa và cây màu vụ đông, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, bà con nông dân tập trung tiêu úng cho lúa và cây màu vụ đông. Ngay trong sáng ngày 10/10, các trạm bơm đã vận hành bơm tiêu úng, mở cống tiêu, đóng cống tưới, phối hợp cùng các xã giải tỏa dòng chảy để tiêu úng cứu lúa và cây màu.

GIAO BAN CÔNG TÁC... (Tiếp theo trang 1)

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của các ban xây dựng Đảng. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban xây dựng Đảng cần tập trung rà soát những nhiệm vụ còn lại trong năm để tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động của các ban đã đề ra. Tiếp tục triển khai, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, từ đó có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức tốt kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017, kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2017. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cho các nhiệm vụ cuối năm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung chuẩn bị cho kiểm điểm đánh giá tự phê bình và phê bình, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 bảo đảm thực công; xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cán bộ; hoàn thiện quy trình công tác cán bộ và hồ sơ quy hoạch cán bộ; nghiên cứu tham mưu phương án điều động, luân chuyển cán bộ sau quy hoạch. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc 4 nội dung theo Quyết định số 1391 và Quyết định số 1392 ngày 8/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân; giúp cấp ủy kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình nước sạch nông thôn của các đoàn thể. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm sau kiểm tra, giám sát của đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; đôn đốc việc xử lý đơn thư đã chuyển về quan có thẩm quyền chưa giải quyết hoặc báo cáo kết quả giải quyết. Văn phòng Tỉnh ủy đôn đốc, phối hợp chuẩn bị tốt nội dung theo chương trình làm việc của cấp ủy trong tháng, quý, các hội nghị, cuộc làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

HỘI THẢO GÓP Ý... (Tiếp theo trang 1)

chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; truyền thông vận động và tư vấn; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy trình chuyên môn; nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm sàng lọc trong khu vực; đào tạo tập huấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã; nâng cao năng lực sàng lọc bệnh tật trước sinh và sơ sinh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, góp ý vào nội dung đề án, trong đó tập trung đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh đối với việc nâng cao chất lượng dân số; tiềm lực kinh tế để triển khai thực hiện đề án; vận động xã hội hóa đối với công tác sàng lọc; huy động sự tham gia, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể và sự chủ động tham gia hoạt động sàng lọc của các bà mẹ...



- 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
- 30% doanh thu bán vé nộp ngân sách các địa phương
- Doanh nghiệp Xổ số Việt Nam duy nhất là thành viên Hiệp hội Xổ số châu Á Thái Bình Dương (APLA) và Hiệp hội Xổ số thế giới (WLA)

CÔNG TY XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM - BỘ TÀI CHÍNH
 Tòa nhà Corner Stone - Số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 T: +84 24 62 686 818 F: +84 24 62 686 800 E: contact@vietlott.vn W: http://www.vietlott.vn F: https://www.facebook.com/vietlott.vn